

มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวินัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ของปี ๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- เห็นชอบในหลักการต่อมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สำหรับประเทศไทย และนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการเสนอต่อคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
- เห็นชอบแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้จัดการแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มืองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน โดยกำหนดสัดส่วนของกรรมการตามความเห็นที่ประชุม มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีหน้าที่และอำนาจตามเสนอ
- เห็นชอบแต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา จากผู้แทนด้านวิชาการวิชาชีพ เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีมืองค์ประกอบของกรรมการฯ จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีสัดส่วนจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่และอำนาจตามเสนอ และมอบหมายให้ประธานกรรมการ และเลขานุการพิจารณารายชื่อกรรมการให้ครบตามสัดส่วนและจำนวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- รับทราบผลการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ และเมื่อรายชื่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ได้ครบแล้ว สช. จะเสนอร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

/๕. รับทราบ...

๕. รับทราบความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน ในวาระ ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
Homepage: www.nationalhealth.or.th
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒